

โรค	อาการ	การแพร่เชื้อ	วิธีการตรวจ	การรักษา
หูด, หูดหงอนไก่, หูดที่อวัยวะเพศ (โรคติดต่อเชื้อเอชพีวี)	มีหูดขึ้นที่อวัยวะเพศ, ทวารหนัก หรือบริเวณปาก	ทางเพศสัมพันธ์, โดยการสัมผัสโดยตรงของร่างกายกับบริเวณที่ติดเชื้อ	การตรวจร่างกาย และการตรวจเนื้อเยื่อ (ช่องคลอด, ทวารหนัก, คอ)	โดยการใช้ครีมและ การผ่าตัดเฉพาะจุด หรือการใช้แสงเลเซอร์ หากจำเป็น มีการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคเชื้อราในช่องคลอด ปลายอวัยวะเพศชายอักเสบ	อาการคัน, ตกขาว สีขาวข้น จับตัวเป็นก้อน, มีอาการแสบร้อน, มีการอักเสบที่ปลายอวัยวะเพศ	ทางเพศสัมพันธ์, การเล้าโลมทางเพศ	การตรวจร่างกาย การตรวจเนื้อเยื่อ บริเวณที่ติดเชื้อ และช่องคลอด	การใช้ยาตามความเหมาะสม, ทาครีม บริเวณที่ติดเชื้อ หรือใช้การยาเหน็บช่องคลอด
โรคซิฟิลิส	เกิดแผลเล็ก ๆ หรือแผลริมแข็ง บริเวณอวัยวะเพศ, ทวารหนัก หรือช่องปาก ต่อมน้ำเหลืองโต มีตุ่มขึ้น ผื่นสีชมพู	การสัมผัสโดยตรงกับรอยโรค แม้จะไม่มี การสอดใส่ (การทำรักด้วยปากและ ปาก/ทวารหนัก) โดยการจูบ หากมีรอยแผลที่ปาก ผ่านทางเลือดจากแม่สู่ลูก	การตรวจเลือด การใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว	การเข้ายาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การติดเชื้อระยะที่ 3 จะรักษาได้ยากมากขึ้น
เอชไอวี/เอดส์	บ่อยครั้งมากที่ไม่แสดงอาการ, บางครั้งมีอาการคล้ายไข้หวัด	การมีเพศสัมพันธ์ ผ่านทางเลือด จากแม่สู่ลูก	การตรวจเลือด. การใช้ชุดตรวจแบบรวดเร็ว	ยังรักษาไม่หาย แต่การเข้ายาต้านตลอดไป จะทำให้มีชีวิตรอดและ สุขภาพที่ดี และช่วยป้องกัน การแพร่เชื้อ

ติดต่อ

Namur : SASER
<https://pointsrelaissida.jimdo.com> - 081/77.68.20

Liège : Centre S
www.sidasol.be - 04/287.67.00

Charleroi : Sida-IST Charleroi-Mons
www.sida-charleroimons.be - 071/92.54.10

Zanzu
<https://www.zanzu.be/fr/>

การค้นหาศูนย์ตรวจคัดกรองใกล้บ้าน เข้าไปที่เว็บไซต์ www.cool-and-safe.org

Éd. Resp. : Thierry Martin, Plateforme Prévention Sida
 Place de la Vieille Halle aux Blés 28/29 - 1000 Bruxelles

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ปกครอง, คู่สมรส, สมาชิกในชุมชน, ผู้นำทางศาสนา เราทุกคนล้วนมีบทบาทในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของพวกเราทุกคน



ถุงยางอนามัย



คัดกรอง



การรักษา

Plateforme Prévention Sida
 Place de la Vieille Halle aux blés 29/28
 1000 Bruxelles
 Tél: 02/733.72.99

WWW.COOL-AND-SAFE.ORG



Cool and Safe



คุณรู้หรือไม่

โรคเอดส์หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Türkçe



โรคเอสทีดี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

โรคเอสทีดี หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือโรคที่ติดต่อกจากการมีสัมพันธ์ทางเพศกับผู้ติดเชื้อหนึ่งหรือหลายคน โดยมีหรือไม่มีกรรมร่วมเพศก็ได้ .

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เกิดขึ้นได้จากเชื้อแบคทีเรีย, เชื้อไวรัส, เชื้อปรสิต, เชื้อรา

บรรดาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่รู้จักกันดีคือ: โรคไวรัสตับอักเสบบี และ ซี, โรคเริม, โรคหนองใน, โรคหนองในเทียม, โรคซิฟิลิส, โรคเชซพีวี, โรคเชซไอวี/โรคเอดส์

การติดเชื้อบางชนิดไม่เพียงติดต่อทางการมีสัมพันธ์ทางเพศเท่านั้น แต่ยังสามารถติดต่อได้ทางเลือด เช่นโรคเชซไอวี/เอดส์ และโรคไวรัสตับอักเสบบี

อาการหรือสัญญาณของโรค

อาการของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นั้น บ่อยครั้งจะแสดงอาการเล็กน้อย หรือแทบจะไม่มีอาการแสดงออกมาให้เห็น

หากมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นในไม่กี่สัปดาห์ หรือแม้กระทั่งหลายเดือน หลังจากการมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน คุณควรปรึกษาแพทย์: การตกขาวผิดปกติหรือมีกลิ่นเหม็น, อาการคัน, รู้สึกแสบขัดขณะปัสสาวะ, มีตุ่ม, แผล ผื่น บริเวณอวัยวะเพศหรือบริเวณอื่น (ปาก, ทวารหนัก), ปวดบริเวณท้องน้อย, มีเลือดออก หรือมีอาการผิดปกติอื่น ๆ

อาการเหล่านี้บางครั้งอาจดูเหมือนไม่มีนัยยะสำคัญ แต่มีความจำเป็นต้องใส่ใจกับมัน เพราะหากไม่ได้รับการรักษา อาจเกิดผลร้ายแรงในระยะยาว (เป็นหมัน, โรค มะเร็ง)

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส่วนใหญ่สามารถรักษาให้หายได้ ภายในไม่กี่วัน หรือไม่กี่สัปดาห์ เมื่อมีการตรวจพบทันที

การมีโรคทางเพศสัมพันธ์ จะทำลายเนื้อเยื่อและทำให้เกิดการติดเชื้อเอชไอวี และโรคทางเพศสัมพันธ์ชนิดอื่นได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การเกิดแผลที่บริเวณอวัยวะเพศ จะเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

การตรวจคัดกรอง

ขึ้นอยู่กับประเภทของการติดเชื้อเอสทีดี วิธีการตรวจจะแตกต่างกันไปตามการวินิจฉัยโรค:

- การตรวจทางคลินิกที่อวัยวะเพศ หรือรอยแผลต่าง ๆ
- การตรวจจากสารคัดหลั่งหลังจากช่องคลอด หรือการตรวจปัสสาวะ
- การตรวจเลือด
- การตรวจแบบทราบผลไว โดยหยดเลือดจากปลายนิ้วมือ

การตรวจคัดกรอง สามารถทำได้โดยแพทย์ หรือสูตินารีแพทย์, ในศูนย์วางแผนครอบครัว, คลินิกทั่วไป, ศูนย์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์...

จะป้องกันตนเองอย่างไร

- การใช้ถุงยางอนามัย หรือฝาครอบปากมดลูก ระหว่างมีเพศสัมพันธ์,
- หากรู้ว่าติดเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์ ให้แจ้งต่อคู่ของท่านให้ทราบ เพื่อที่เขา/เธอ สามารถปรึกษาแพทย์ และเริ่มดำเนินการป้องกันตัวเอง
- อย่าพยายามเดาเอาเองว่าผิดปกติอะไร และรักษาด้วยตัวเอง, ไปปรึกษาแพทย์ !

โรค	อาการ	การแพร่เชื้อ	วิธีการตรวจ	การรักษา
โรคหนองใน (โรคหนองในแท้)	มีหนองไหลออกจากอวัยวะเพศ, แสบขัดระหว่างปัสสาวะ, ตกขาวผิดปกติ	ทางเพศสัมพันธ์	ตรวจตัวอย่างสารคัดหลั่งจากอวัยวะเพศ, ปากมดลูก	ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
โรคหนองในเทียม	ตกขาวมีความผิดปกติ, แสบขัดระหว่างปัสสาวะ	ทางเพศสัมพันธ์, การเล้าโลมทางเพศ	ตรวจเนื้อเยื่อจากช่องคลอด (ผู้หญิง) และตรวจปัสสาวะ (ผู้ชาย)	ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม
ไวรัสตับอักเสบบี	อ่อนเพลีย, มีไข้, ดีซ่าน แต่บ่อยครั้งจะไม่แสดงอาการ	ทางเพศสัมพันธ์ ผ่านทางเลือด จากแม่สู่ลูก	การตรวจเลือด	ยังไม่มีการรักษา แต่มีวัคซีนป้องกัน ไวรัสตับอักเสบบี เอ และ ซี
ไวรัสตับอักเสบบี	อ่อนเพลีย, มีไข้, ดีซ่าน แต่บ่อยครั้งจะไม่แสดงอาการ	ทางเพศสัมพันธ์ ผ่านทางเลือด จากจากแม่สู่ลูก	การตรวจเลือด ชุดตรวจแบบทราบผลไว	ยาต้านเชื้อไวรัส, กระบวนการรักษาใน 8-12 สัปดาห์
เริม ที่อวัยวะเพศ	ปวด, แสบร้อน, แผลและตุ่มเล็ก ๆ ที่อวัยวะเพศ หรือช่องคลอด	การสัมผัสโดยตรงที่แผล โดยไม่จำเป็นต้องมีการร่วมเพศ (การทำรักด้วยปากและปาก/ ทวารหนัก)	ตรวจตัวอย่างเชื้อที่แผล/ สารคัดหลั่ง และการตรวจเลือดในบางกรณี	ครีม หรือยาต้านไวรัสที่เหมาะสม